

ชื่อเรื่อง	การจัดบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	สันติ อนันรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ยืนยง
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เปรียบเทียบการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2548 ประเภทของการวิจัยเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 699 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 254 คน โดยได้มาจากวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทอยาลานี และใช้แผนการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า 1) ศึกษาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงไป คือ ด้านสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และด้านสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) การเปรียบเทียบการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

.05

คำสำคัญ การจัดบริการสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ในจังหวัดบุรีรัมย์